



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๔.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๕.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๙.	นายจ้านงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จ้านงค์ หนูเพชร
๑๐.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๑๑.	นายสถิตย์ สุขขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขขเดช
๑๒.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๓.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	วสันต์ ไทรแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายสมหมาย กรายแก้ว	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	สมหมาย กรายแก้ว
๓.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๔.	นายโสภา หนูเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	โสภา หนูเพชร
๕.	นายวัชรพงศ์ ละม้าย	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วัชรพงศ์ ละม้าย
๖.	นางเนตรนภา บุญญาธิการ	รองปลัดเทศบาล	เนตรนภา บุญญาธิการ
๗.	นายฮ่องกง พลอินทร์	รก. หัวหน้าสำนักปลัด	ฮ่องกง พลอินทร์
๘.	นางชุตติมา ลอยประเสริฐ	รก. ผู้อำนวยการกองคลัง	ชุตติมา ลอยประเสริฐ
๙.	นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
๑๐.	นางสัจจนา หนูรุ่ง	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรุ่ง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

**๑.๑ แนะนำตัวพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลเขาพระ**

ประธาน ขอเชิญพนักงานแนะนำตัวเองครับ  
นางเนตรนภา บุญญาธิการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแนะนำตัวพอเป็นสังเขป ชื่อนางเนตรนภา บุญญาธิการ ชื่อเล่นปู ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลกะทูน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลละอวย อำเภอดงขาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมรับใช้ชาวตำบลเขาพระ ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสมาชิกเพิ่มอีกคนของเทศบาลตำบลเขาพระ ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ และให้เกิดประโยชน์กับชาวตำบลเขาพระ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ดิฉันนางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล โอนย้ายมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จาก อบต. โมคลาน ได้ย้ายกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่อีกครั้ง ยินดีที่ได้มาร่วมทำงานกับท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ

ประธาน ในนามเทศบาลตำบลเขาพระ ขอกล่าวว่ายินดีต้อนรับพนักงานที่ย้ายมาทั้ง ๒ ท่าน ขอให้ท่านมีความสุขกับการทำงานที่นี่ และเพื่อประโยชน์ของชาวตำบลเขาพระ สมาชิกและคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านทั้งสอง ถ้าท่านมีภารกิจ ขอเชิญตามอัชฌาศัยครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙**

ประธาน บันทึกรายงานการประชุมในมือท่านมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือจะเพิ่มเติมรายละเอียด ขอเชิญท่านสมาชิก ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่**

๔.๑ ผู้ตีพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ ๑. สถานการณ์คลัง ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเขาพระมีสถานะการเงินดังนี้ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๐,๔๖๙.๘๔ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม ๗,๒๙๒,๖๔๖.๕๒ บาท ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๔,๑๔๖,๙๕๕.๒๐ บาท ๑.๑.๔ รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี ๑.๑.๕ รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน ไม่มี ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ๒๑,๓๓๒,๔๐๖.๓๕ บาท ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๑) รายรับจริง ๓๑,๘๐๑,๑๖๕.๕๘ บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๔,๓๗๕,๓๒๑ บาท (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๓,๓๑๘,๐๘๔.๗๑ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๒,๐๕๕,๒๘๑.๓๓ บาท (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม ๕,๕๗๕,๓๒๑ บาท (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๗๓,๘๐๔.๓๒ บาท การประมาณรายจ่ายในปีนี้จะประมาณรายจ่ายและรายรับเท่ากันอยู่ที่ ๔๙,๓๕๘,๘๐๐ บาท ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว เนื่องจากรายการทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน ในปีนี้ตามหนังสือสั่งการ เราได้รวบรวมรายการทั้งหมดประมาณการไว้ในเทศบัญญัติทั้งหมด ขออนุญาตชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติม มีอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมีค่าใช้จ่ายตามงบต่างๆ เช่นอาหารกลางวัน เงินเดือนของข้าราชการครู และค่าใช้จ่ายตามประเภทงาน ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาสภาได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ

เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณาจะพิจารณาสามวาระ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ผู้เสนอญัตติได้เสนอหลักการและเหตุผลไปแล้ว ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ให้ปรึกษาหารือกันว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ ให้มีการอภิปรายกันพอสมควร ก่อนที่จะลงมติ ซึ่งผมได้แนบหนังสือวักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน เป็นการชักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ให้ ท้องถิ่นถือปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ สำคัญ คือระยะเวลาการจัดทำ งบประมาณ ให้เสนอสภาพพิจารณาภายใน ๑๕ สิงหาคม เพื่อให้ประกาศทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม เรื่องที่สอง เรื่องรายรับ ให้ตั้งใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ตั้งตาม รายรับจริงของปี ๕๘ ส่วนปี ๕๙ ยังไม่ปิดงบจึงไม่สามารถทราบได้ ส่วนเงินอุดหนุนให้ ตั้งจริงตามที่ได้รับตามปี ๕๙ ตอนนี้เงินอุดหนุนทุกงวดได้รับจัดสรรหมดแล้ว และในส่วน ของงบประมาณที่ได้ตั้งเพิ่มเติม ประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ ซึ่งปีที่ผ่านมาจะเป็นเงินนอกงบประมาณ ไม่ต้องนำมาจัดทำในเทศบัญญัติ ในปี ๖๐ ชักซ้อมมาให้จัดทำประมาณการรายรับและทำเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เช่น เรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องของอสม.ปีไม่ได้ได้รับการจัดสรร เรื่องการ จัดสวัสดิภาพแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เรียกว่าง่าย ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้ พิการ ต้องนำมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติเป็นรายรับและเป็นรายจ่ายให้ครบถ้วนด้วย และ การกักถ่ายโอนต่างๆให้ตั้งทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น งบที่เทศบาลได้รับในปีที่ผ่านมา คือนำมาบริหารแต่ไม่ได้นำมาตั้งในเทศบัญญัติ ด้าน รายจ่ายตั้งไว้สมดุล รายรับเท่ากับรายจ่าย การตั้ง ตั้งตามหนังสือสั่งการและข้อบังคับ ต่างๆที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแล้ว เช่นเงินสำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอดปี งบประมาณที่เป็นภาระผูกพันต้องตั้งไว้ การกักถ่ายโอน การสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามนโยบายของ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ จะมีประมาณการที่ ได้แนบไว้ครบถ้วน เพราะว่าถ้าเป็นโครงการก่อสร้าง ต้องมีประมาณการให้สภาได้ พิจารณาด้วย นี่คือสาระสำคัญในการจัดทำงบประมาณในปี นี้ ตามหนังสือสั่งการ เราได้ ประมวลและจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอร่างเพื่อให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณา ขออนุญาตชี้แจง ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกได้รับทราบในวาระ ๑ ขึ้นรับหลักการเพื่อทราบ ขอคุณ ครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจงในส่วนของการตั้งงบประมาณของปี ๒๕๖๐ซึ่ง ต่างจากปีที่ผ่านมา เงินอุดหนุนปีที่ผ่านมา ไม่ได้ตั้งในเทศบัญญัติ แต่ในปีนี้เป็นเงินทุกบาทที่ เขาอุดหนุน ตั้งในเทศบัญญัติทั้งหมด จะดูว่างบประมาณเยอะ แต่การพัฒนาเหมือนเดิม ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดในหนังสือชักซ้อมการจัดทำเทศบัญญัติให้ละเอียดด้วย ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถามในส่วนที่ท่านนายกฯได้นำเรียนในรายละเอียด ของโครงการหรืองบประมาณที่ตั้งไว้ในส่วนต่างๆของเทศบาล ขอเชิญครับ มีไหม ขอ เชิญสมาชิกพรรคครับ

นายพรรคณ์ ราชมณี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม พรรคณ์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ขออภิปรายในเรื่องรายรับ เพื่อนสมาชิกเปิดไปดู หน้า ๑๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้ง รายรับไว้ ๕,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าน้อยเกินไป ท่านประธานก็ทราบและเพื่อนสมาชิกก็เห็น ว่าสถานที่ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ จะมีร้านซ่อมรถยนต์อย่างน้อย ๓ - ๔ แห่ง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างน้อย ๑๐ ร้าน ร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้า ร้านซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายร้าน ผมแปลกใจว่าทำไมท่านตั้งรายรับไว้ห้าพันบาท เราได้สำรวจ ในการจัดเก็บกันบ้างไหม เพราะการตั้งรายรับไว้แค่ห้าพันบาท ถ้าเก็บจริงๆผมคิดว่า

น่าจะเกินในส่วนนี้ นี่คือข้อแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ ข้อที่สอง ทุกสมัยที่มีการประชุมสภาแห่งนี้ ผมจะพูดถึงตลาดนัด ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน เทศบาลตำบล เขาพระมีตลาดนัดทุกวัน ไปดูตั้งรายรับไว้สามพันบาท ปีหนึ่งมี ๓๖๕ วัน เราเก็บแค่สามพันบาทเมื่อคิดแล้ว เราได้วันไม่ถึงสิบบาท เราเคยปรึกษาหารือกันบ้างไหม ว่าทำอย่างไรจะเก็บค่าอนุญาตผู้ประกอบการตลาดนัด ผมเข้าใจว่าบางตลาดนัดเป็นของหมู่บ้าน ที่ไม่ใช่ของหมู่บ้านมีการใช้จ่ายเงินสะพัดในแต่ละวันที่มีการทำการ ไม่รู้เท่าไร ถ้าพูดถึงลงไปอีกไปดูการเก็บขยะที่จะเป็นรายได้ของตลาดนัด ผมซีร็ดผ่าน ผมตั้งข้อสังเกต ผมเห็นว่าขยะของตลาดหัวสะพาน หมู่ที่ ๗ แต่ละวันเกือบหนึ่งคันรถ ที่เราต้องบรรทุก ใช้บุคลากร ต้องนำไปส่ง ค่าน้ำมัน เมื่อคิดดูแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแม้แต่ทีเดียว ผมคิดว่าถ้าเราเป็นเอกชน เราจึง แต่นี้เราเป็นเทศบาล เราไม่คิดที่จะหากำไรในส่วนนี้ แต่ให้สมดุลกับรายรับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไป ผมขอฝากไว้ ถ้านั่งว่างๆช่วยคุยกันบ้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริหาร หารวิธีการ ทำอย่างไรให้เราได้รายรับมากกว่าส่วนนี้ ขอบคุณครับ

ประธาน

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์

เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ เห็นเพื่อนสมาชิกพูดถึงที่มาของรายได้ ผมจะพูดหน้าที่ ๑๘ เหมือนกัน เพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตกรณีศึกษาว่าหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณ ๑๐ ปีก่อนเมื่อเราเป็น อบต. ก็ตั้งไว้เท่านี้ พอมา ๑๐ ปีหลังยังเท่าเดิม แต่โครงการแยะ เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนสมาชิกได้สังเกต ว่าการบริหารจัดการขายแบบแปลนก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะถนน คุน้ำ คุระบายต่างๆ สิ่งที่ผ่านมาสภาท้องถิ่นทำไม่อยู่คงที่เท่าเดิม แต่ลักษณะของปริมาณงานเพิ่มขึ้น ผมสงสัยว่าจะมีรูปแบบของเทคนิคสมัยใหม่ที่เสนอจากผู้รับเหมา แต่ในแนวทางของเทศบาลจะต้องมาตรการเชิญผู้รับเหมาต่างๆ ให้มีการขายแปลนให้มากขึ้น อย่าไปให้มีในรูปแบบที่อาจให้มีการฮั้วประมูลที่เราไม่อาจจะมองเห็นด้วยสภาพสายตาที่ชัดเจนต้องเปลี่ยนรูปแบบ จาก ๒ ปีก่อนที่เทศบาลตำบลเขาพระในการทำงานก่อสร้างในการสร้างถนนหนทาง ถนน คสล. ใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ระยะ ๒ ปีหลัง ให้ผู้รับเหมาได้เข้ามารับเหมาทั้งโครงการเพื่อได้ขายแปลน แต่สรุปเห็นว่าน้อยไปนิด น่าจะศึกษาหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อมาควบคุม จะทำอย่างไรให้เทศบาลตำบลเขาพระของเรามีรายได้เพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงในส่วนของรายได้ตามที่เพื่อนสมาชิกสงสัย  
ในส่วนของรายได้ ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ประเด็นที่ ๑ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในส่วนนี้จะรับไปดูแลให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าการเก็บเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติที่ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้ว หลากๆกิจกรรมเราได้รับการสะท้อนกลับจากผู้ประกอบการว่าค่าธรรมเนียมสูงเกินไปสำหรับบางรายการ เราเก็บตามอัตรา ในส่วนจำนวนผู้เสีย จะให้เจ้าหน้าที่ดูแลเก็บให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ในส่วนที่ ๒ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ในส่วนนี้จำนวนสามพันบาท เราไม่ได้เก็บตามระยะเวลาที่ขายของ เราออกใบอนุญาตที่กำหนดเป็นแห่ง หนึ่งแห่ง หนึ่งใบต่อปี ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ซึ่งหนึ่งใบอนุญาต เขาจะขายก็วัน ไม่ได้ไปบังคับ เก็บสูงสุดได้ประมาณนี้สามพันบาท ที่เก็บอยู่ ๒-๓ ตลาด ในส่วน of ค่าขายแบบแปลน ตามระเบียบใหม่ ระเบียบของพัสดุ ตอนนี้อย่างวงเงินการตกลงราคาถึงห้าแสนบาท ดังนั้นตอนนี้จะมีโครงการที่เกินห้าแสนน้อยลงมาก เมื่อก่อน

วงเงินแค่หนึ่งแสนบาท ถ้าเกินหนึ่งแสนบาทต้องสอบราคา จะมีขายแบบแปลนในการเสนอราคา แต่ตอนนี้ห้าแสน ไม่เกินห้าแสนเป็นตกลงราคาหมด ฉะนั้นค่าขายแบบแปลนไม่ได้เยอะ โครงการที่จะขายแบบแปลนน้อยลง ในการกำหนดค่าขายแบบแปลนไม่ได้คิดตามวงเงินของโครงการ คิดตามค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต้องเสียไปในการทำแบบแปลนเท่านั้นเอง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดมากไปไม่ได้ ในส่วนของการเปิดเผยเดี๋ยวนี้ผู้ค้าจะรู้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะบังคับว่าในการประกาศสอบราคา ไม่ได้ปิดแค่หน้าเทศบาล ปิดหน้าอำเภอ แต่เดี๋ยวนี้ต้องไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นการบังคับ จะปิดไม่ให้ผู้ค้ามาซื้อ เป็นไปไม่ได้ ผู้ค้ารู้ว่าท้องถิ่นมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องประกาศทางกรมบัญชีกลาง ดังนั้นจะอยู่ในดุลพินิจของผู้ค้าว่าจะมาซื้อหรือไม่ ขอเรียนว่าเราได้กำหนดตามที่เรารับจริง ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายพรรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญสมาชิกพรรคครับ

ฟังท่านเลขาฯชี้แจง พอใจในส่วนหนึ่งที่ว่าหาวิธีการจัดเก็บให้ละเอียดขึ้น แต่ที่ผมติดใจคือค่าใบอนุญาตตั้งตลาดนัด ไม่มีวิธีการที่จะไปเพิ่มตรงนั้น ในเมื่อเราเป็นผู้ที่อนุญาตเข็นต่อนุญาตให้เปิด ให้ขาย ให้เปิดตลาดนัดได้ ทำไมไม่ต่อรองกันบ้าง เขาจะให้เท่าไร จะเอาเท่าไหนหรือ มีระเบียบตายตัวไหมที่มีการต่อรองกัน ผมคิดว่าทุกท่านคงจะเคยไปเดินจับจ่ายซื้อสินค้า ท่านไปดู ฎระเบียบการตั้งตลาดนัดใหม่ ตัวอาคารมีไหม ตั้งบนพื้นใหม่ มีระบายน้ำไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทศบาลได้ตั้งงบประมาณของ สปสช. ตั้งไว้เท่าไร ผมจะตัวเลขไม่ได้ ให้มีการสุ่มตรวจอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ไม่ทราบว่าได้รายงานมาเทศบาลบ้างไหมในผลของการสุ่มตรวจ ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้ไปเพิ่มในการอนุญาตให้เปิดตลาด ถ้าเราไม่พอใจ ไม่เห็นดีไม่เป็นไร เพราะมีข้ออ้างว่าไม่ถูกสุขลักษณะ อาคารสถานที่ หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถ สำคัญเหมือนกัน ท่านจะเห็นว่าการจอดบนถนน มีการกีดขวางการจราจร มีข้อห้ามตั้งเยอเยอที่เราจะสามารถไม่อนุญาตให้เขาได้ อย่า เขาให้เท่าไร เอาเท่าไหน ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคน อย่างเมื่อสักครู่ตำแหน่งรองปลัดบอกว่าจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เทศบาลตำบลเขาพระ ทุกคนที่มารายงานตรงนี้ จะพูดแบบนี้ทั้งนั้น ไม่เคยมีใครบอกว่าจะมาเอาขั้นที่นี้ มาเป็นทางผ่าน ทุกคนจะบอกว่าจะมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้เทศบาลตำบลเขาพระทุกคน แต่ในทางปฏิบัติ ผมไม่เห็นใครกระตือรือร้นในเรื่องหารายได้มาเท่าไร อาจจะมีบ้าง แต่ผมไม่รู้ ขอให้ช่วยๆกันหน่อย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

หน้าที่ ๑๘ ในส่วนของรายรับตามที่ท่านพรรัตน์และท่านเจตนิพัทธ์ได้นำเรียนขอขอบคุณ ในส่วนนี้ผมจะนำไปเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงผมคิดว่าจริงๆมากกว่านี้ ตัวนี้เป็นประมาณการรายรับ เฉพาะตลาดนัดปีหนึ่งเกือบหมื่น ที่เก็บจริงๆเฉพาะตลาดนัดที่หัวสะพานเกือบหมื่นทั้งปี และยังมีค่าขยะเดือนละหนึ่งพัน และปลีกย่อยอีกซึ่งไปรวมในรายการเบ็ดเตล็ด ขอเรียนว่าเราเก็บได้เยอะกว่าที่ประมาณการ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์

ขอเชิญท่านเจตนิพัทธ์

ผมขอเสริมในประเด็นของตลาดนัด ผมว่าทางท่านเลขาฯการสภาน่าจะถ่ายเอกสารพบ.เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดนัดให้กับสมาชิกเพื่อศึกษา และการประชุมครั้งต่อไปเสนอเป็นญัตติเข้าสภา เราต้องเอากฎหมายของกรมส่งเสริมฯมาเป็นที่ตั้ง แล้วเราเพิ่มมูลค่าในการจัดเก็บ เพราะเราสามารถเสนอ ข้อกำหนด ขอบบังคับเกี่ยวกับรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นได้ ผมขอความร่วมมือเพียงเท่านี้ ทุก พรบ. ที่เกี่ยวข้องเอามาประกอบให้หมด เพื่อหาจุดวิเคราะห์ เราอย่าไปทำอะไรแบบว่าว่ายน้ำไปกระทบคลื่นฝั่งซ้ายฝั่งขวา อย่าไปคิดอย่างนั้น เราในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน เราต้องมองอนาคต สิบปีที่แล้วก็สามพัน ในปี ๕๙ จะ ๖๐ แล้ว ผมอยู่มา ๑๒ ปี แล้วยังเท่าเดิม เกิดอะไรขึ้น ไหนว่าปฏิรูป กฎหมายแก้ได้ ทำอะไรให้เกิดผลประโยชน์ แต่รายรับของเจ้าของตลาดนัด อย่างที่ท่านนายกฯชี้แจงว่าค่าเก็บขยะเดือนละพัน แต่เราเก็บสี่ครั้ง จ้างผม ผมก็ไม่เอา ผมขาดทุน เมื่อก้าวแรกขาดทุน ก้าวต่อไปก็ขาดทุน พร้อมหรือยังที่จะยุติปัญหาของตลาดนัดได้หรือไม่ ขอความร่วมมือสภาเมื่อได้รับ พรบ.แล้ว ไปคิดวิเคราะห์กันเองว่าเราจะเสนอญัตติเข้าสภาหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธาน  
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์

เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องจาก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.เจตนิพัทธ์ พุดถึง พรบ.ตลาด ผมจำได้ว่ามีข้อหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับห้องน้ำ การตั้งตลาดจะต้องมีห้องน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้บริการ ที่พูดถึงตลาดหัวสะพาน หมู่ที่ ๗ มีห้องน้ำก็จริง แต่หลายครั้งที่ใช้ไม่ได้ ไม่มีน้ำ ล้อคกุญแจ หลายสิ่งหลายอย่าง พุดง่าย ๆ คือมีห้องน้ำเพื่อให้ผ่าน พรบ. แต่การใช้งานจริงๆไม่สามารถใช้ได้ ผมว่าในส่วนนี้ถ้าจะมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม พรบ. ที่กำหนด ห้องน้ำไม่ได้มีเพื่อล้อคประตู เพื่อไว้ใช้การไม่ได้ เขาหมายถึงให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในส่วนของรายรับอีกบ้าง มีไหม เมื่อไม่มี ต่อไปหมวดรายจ่าย ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในหมวดรายจ่ายในข้อหนึ่งข้อใด ขอเชิญอภิปรายได้ มีไหม ขอเชิญท่านพรรัตน์ครับ

นายพรรัตน์ ราชมณี

ในรายจ่ายขอสนับสนุนโครงการต่างๆที่ตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ด้วยงบประมาณและความต้องการของประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน รู้สึกว่าคณะผู้บริหารนำความต้องการของประชาคมแต่ละหมู่บ้านมาตั้งเป็นงบประมาณใช้จ่ายแต่ละโครงการไปตามความเหมาะสม ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นไหม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมใน ผมขอมติที่ประชุมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลเขาพระ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน (รับหลักการเวลา ๑๐.๓๐ น.)

#### ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป

ประธาน

ขอเชิญเลขาฯชี้แจงครับ

เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา ที่นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ร่าง



ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติฉบับนั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คือต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ และข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น และจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน การเลือกจะใช้ตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม คือให้เสนอที่ละตำแหน่ง โดยการเสนอชื่อตำแหน่งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ จนครบตามที่สภาได้เสนอ และให้คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการคัดเลือก ได้เลือกประธานและให้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกได้เสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ใช้การนับตามเวลาทำการ เราับหลักการตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ น. นับจากเวลานี้ไป ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงทำการ ขอขอบคุณครับ

ประธาน ต่อไป ผมจะให้สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ว่าจะเห็นชอบให้มีคณะกรรมการกี่ท่าน ระหว่าง ๓ - ๗ ท่าน ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

นายจำนง หนูเพชร เรียนประธานสภา กระผมจำนง หนูเพชร ผมขอเสนอ ๓ คน ครับ

ประธาน ขอผู้รับรอง นายพรรัตน์ ราชมณี และนายธราธิป หนูเพชร เป็นผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญท่านสมาชิกสิทธิเดชครับ

นายสิทธิเดช ละม้าย เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสิทธิเดช ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ขอเสนอท่านสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ

ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านสมาชิกธราธิป หนูเพชร และท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

- เพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านพรรัตน์ ราชมณี เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญท่านสมาชิกธราธิป ครับ
- นายธราธิป หนูเพชร เรียนประธานสภา ผมธราธิป หนูเพชร ขอเสนอท่านสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วย ท่านพรรัตน์ ราชมณี และท่านจำรูญ ละม้ายรับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๒ เพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ ครับ
- นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ ละม้าย ขอเสนอท่านสิทธิเดช ละม้าย ครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วย ท่านเกียรติศักดิ์ จงจิต และท่านจำนงค์ หนูเพชร รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๓ เพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่าน สิทธิเดช ละม้าย เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๓
- มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรรูปคดีจำนวน ๓ ท่าน คือท่านพรรัตน์ ราชมณี ท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม และท่านสิทธิเดช ละม้าย**
- ประธาน ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปคดี
- พักการประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
- เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
- ประธาน ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ว่าช่วงเวลานี้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เวลาทำการ คือนับตั้งแต่เวลารับหลักการวันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. นับเวลายังเหลือเท่าไรนับไป พุธนี้ มะรืนนี้ นับต่อไปไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ขอให้ท่านพิจารณาว่ากำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติสิ้นสุดวันที่เท่าไร ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย
- นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปคดี ผมเสนอตั้งนี้ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปคดีให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ขอบคุณครับ
- ประธาน ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมมีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกเห็นด้วยกับที่นายพรรัตน์ ราชมณี เสนอขอให้ยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.**

และมีมติกำหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลเขาพระ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ มีเรื่องๆหนึ่ง เป็นการทวงสัญญาหรือขอความช่วยเหลือ เรื่องหลอดไฟแสงสว่างของหมู่ที่ ๗ ตรงสามแยกบ้านโนไร่ เรื่องนี้ผมพูดมา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ได้รับคำตอบจากฝ่ายบริหารว่าได้จัดซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว แต่ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ ยังมีเหมือนเดิม และถนนเริ่มแยกว่าเดิมอีก อันตรายย่อมเกิดได้มากกว่าเดิมอีก ผมจึงวิงวอนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าช่วยแก้ปัญหาไฟส่องสว่างตรงสามแยกบ้านโนไร่ให้หน่อย เนื่องจากไฟฟ้าชุดนี้เป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากจังหวัด ๕ ดวงที่ผ่านมา ทางกรไฟฟ้าให้สามารถใช้ไฟฟ้าของทางกรไฟฟ้าได้ แต่ตอนนี้ดับหลายปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข รบกวนฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนหน่อย ตรงนั้นมีคนมาก ไม่เห็นว่าเป็นสามแยก ไม่เห็นว่าเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

สายแยกบ้านโนไร่ ไม่ทราบว่าจะตรงถนนลาดยางหรือหน้าวัดครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ถนนลาดยาง ทางเข้าครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ

นายประสิทธิ์ ละม้าย

เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ พอดีเห็นท่านเกียรติศักดิ์พูดเรื่องไฟฟ้า แถวพิปูนสังฆรักษ์ฯ มีคัตเอาต์เปิด ปิด จะชำรุดแล้ว ผมไปเปิดปิดอยู่บ่อย พอดีผมนั่งอยู่แถวนั้นบ่อย ชาวบ้านไม่กล้าไปเปิด คัตเอาต์เผา ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปเปลี่ยนให้สักอัน เพื่อความปลอดภัยของคนเปิดปิด ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ ผมลืมเรื่อง ประปาหมู่ที่ ๗ ทางค์แถวสามแยกบ้านโนไร่ ท่อเมนที่ยื่นออกมาจากทางค์ประปา จะออกมาและแยกไปทางซ้าย ไปยังนาตลิ่งซอง ทางขวาลงสามแยกบ้านโนไร่ และจะมีประตุน้ำอยู่ ซึ่งเมื่อน้ำน้อย ประชาชนแถวเขตนาตลิ่งซองจะมาแอบปิดประตุน้ำน้ำตรงโซนไปสามแยกบ้านโนไร่ ปิดโดยฝีมือประชาชน เรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าหาแนวทางปฏิบัติสร้างกรงหรืออะไรก็ได้ที่จะมาปิด ไม่ให้ประชาชนสามารถเปิดได้โดยพลการ สิ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะมองข้าม เป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ความซ้ำซากของประชาชนผู้ขาดน้ำ ในการแก้ปัญหาผมว่าลงทุนไม่เยอะ สร้างกรงมาไม่เกินสามร้อยบาทก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ปัญหานี้ถูกมองข้ามมาสามปีแล้ว ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้หน่อย หน้าฝนไม่เท่าไร พอหน้าแล้งปัญหายิ่งมากขึ้น ส่งผลกระทบความรู้สึกระหว่างคนในหมู่บ้านเดียวกันสองฝั่งให้มีความบาดหมางซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบด้านจิตใจของประชาชน เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ลึกในด้านจิตใจ ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สถิตย์ สุขเดช สมาชิกสภา เขต ๒ ผมมีเรื่องอยู่ ๒-๓ เรื่อง เรื่องที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเป็นใยปากท้องพี่น้องประชาชน เรื่องสาธารณสุขต่างๆ โดยเฉพาะไฟฟ้าสาธารณสุข ผมเรียนไปยังท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราไม่ต้องใช้สะพานไฟได้ไหม เรามีตัวติดตั้งอัตโนมัติ แต่ไม่เคยได้ใช้เลย เอามาใช้เป็นสะพานไฟ บางวันสว่างทั้งวัน บางวัน ๒-๓ วันก็ยังไม่เปิด ผมชี้รุดผ่าน เข้าไปปิดบอย ที่หน้าตลาดพุททิด หน้าโรงเรียนพิบูลสังฆารักษ์กิติ ผมมองว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นต้องเป็นภาระด้วย ถ้าซื้อตัวติดตั้งอัตโนมัติไปติดหรือไปคว่าตัวติดตั้งอัตโนมัติเดิมเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรถึงใช้ไม่ได้ เพราะในแบบที่ไปติดมีตัวติดตั้งอัตโนมัติ ไม่ใช่ขึ้นสะพานไฟ แต่ไปใช้สะพานไฟ หมายความว่า เป็นอะไรอยู่ที่ตรงไหน ผากผ่านบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ถ้าเกิดข้อใดใครขึ้นมาสักคนเวลาฝนตก มาปิด ซ็อตขึ้นมา หน้าโรงเรียนพิบูลสังฆารักษ์ฯ มีอาจารย์ช่วยดูแล แต่ตรงอื่นไม่มี อีกเรื่องถนนรอบอ่างดินแดง ไม่รู้เป็นภาระของเราหรือผู้ดำเนินการกิจการ ทรายเคลื่อนถนน ทำให้รถล้มหลายสิบคันที่หัวสะพานหมู่ที่ ๑๐ และคุระบายน้ำหมู่ที่ ๗ ผู้บริหารทำซ้ำเกินไป ชาวบ้านบ่น ไม่ก็ร้อยเมตร เหล็กไม่ใส่ ลองโยนดู แดกสองซีก ผู้บริหารไม่รู้ ผมไม่รู้ แต่ผมรู้ ชาวบ้านบ่นว่าทำซ้ำ น้ำท่วมบ้าน สองสามร้อยเมตร ทำสองเดือน ไม่ใช่แล้ว ผู้ที่ไม่มีความพร้อม ต่อไปขอความกรุณาท่านประธานถึงท่านนายกฯพิจารณาให้หน่อย ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องหลอดไฟ ผมรับจะสั่งการให้กองช่างเข้าไปดำเนินการให้แล้วเสร็จวันนี้ ของท่านประสิทธิ์ เรื่องคัตเอาท์ ผมจะให้กองช่างเข้าไปดำเนินการวันนี้ ของท่านสถิตย์เรื่องทรายบนถนน ผมไปปั่นจักรยาน ผมเห็น เป็นปัญหาจริงๆ ผมยอมรับ เราดำเนินการได้ตามภารกิจในหน้าที่ แต่ตรงนั้นเป็นการกระทำของผู้ประกอบการของชลประทาน จะให้เราไปดำเนินการหรือสั่งให้หยุดหรือไปทำความสะอาด ไม่ใช่หน้าที่ แต่เบื้องต้นผมได้คุยกับโครงการชลประทานว่าชาวบ้านได้รับความผลกระทบในการสัญจรไปมา อย่างที่เห็นๆกันเป็นถนนดำ ไม่ใช่ถนนทราย ปัญหาหนักแต่ต้องยอมรับว่าตรงนั้นเป็นภารกิจของกรมชลประทาน จะให้ทางเทศบาลไปว่าจ้างหรือล้างถนนหรืออย่างไร เพราะเห็นๆกันว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากเห็นว่าวันใดที่ผู้ประกอบการของชลประทานดำเนินการเสร็จ ถ้าเขาไม่ดำเนินการ เทศบาลก็พร้อมเข้าไปดำเนินการ แต่ในเวลานี้ยังดำเนินการอยู่ เราไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะแก้ปัญหาแล้วยังไม่จบ ชลประทานยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ผมเข้าใจว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อุบัติเหตุก็เกิดมาแล้ว ถนนลื่นเพราะทราย ส่วนในหมู่ที่ ๗ เป็นปัญหาอยู่ในเรื่องการดำเนินการล่าช้ามาก ผมเข้าใจ แต่เราทำตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างทุกอย่าง ปรับแล้ว แจ้งแล้ว ทุกอย่าง ตอนนี้เป็นสองสามหมื่นแล้ว จากงบประมาณเท่านั้น ถ้ามว่าเราจะไปเลือกได้ใหม่ แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างเราเอาราคาที่ต่ำที่สุด เขาเสนอต่ำสุด เราก็จำเป็นต้องเอาเขา ผมได้ทราบปัญหาของผม ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ มาจากถ้าพรณนารา ท่านเดือดร้อนจากชาวบ้าน ผมก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าท่าน เพราะปัญหากระทบกับผมโดยตรง ท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่บ้าน หลากท่าน ผมผ่านไป ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้แจ้งหนังสือไป ตอบกลับมาว่าอาทิตย์นี้จะให้จบ ผมก็บอกว่าต้องจบอาทิตย์นี้เพราะยังอยู่ในสัญญา ตอนนี้ก็ปรับไปเยอะแล้ว ที่ท่านบอกว่าไม่ใส่เหล็ก ท่านไปดูในประมาณการ ผมตอบท่านไม่ได้ว่าที่ไม่ใส่ เป็นอย่างไร ต้อง

ไปดูที่กองช่างว่าคุณตัวมีรูปแบบอย่างไร ดีแล้วที่ท่านนำมาเรียน ผมจะได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง ถ้าในประมาณมี แต่ตอนทำไม่มี จะมาว่ากันอีกที เพราะกระบวนการมีอยู่ ต้องไปดูรายละเอียดประมาณการของวัสดุ อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายสถิตย์ สุขเขต

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สถิตย์ สุขเขต สมาชิกสภา เขต ๒ เรื่องถนนดำ ไม่ใช่ถนนทราย เมื่อวันที่ ๑ ที่ผ่านมา เขาเสร็จแล้ว ยกรถกลับไปหมดแล้ว แต่เขาไม่ดำเนินการให้ ฝากทรายที่อยู่บนถนนและท่อที่ลอดถนน เขาถมด้วย ทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านสุวัน วิทยานุกิตต์ เป็นสวนเรียน เขาฝากมาว่าช่วยหน่อย และมีเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ขอแจ้งท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมในนามเกษตรกรอำเภอ ขอให้สมาชิกทุกท่านบอกประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่กองทุนสวนยาง รูปถ่าย ๓ รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือจะติดต่อกองทุนรับที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธาน

นายจำรูญ ละม้าย

ขอเชิญท่านสมาชิกจำรูญ

เรียนท่านประธาน ผมจำรูญ ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เท่าที่สังเกตมาพวกเราได้ปฏิบัติงานมาเกือบครบเทอมแล้ว ผมสังเกตว่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนมากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมา จะติด บางที่ทำงานแล้วเสร็จ ป้ายยังไม่ติดสักที แนวทางปฏิบัติจริงๆโดยมารยาทแล้ว ถ้าหากเราเริ่มโครงการเมื่อไหร่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต้องติดให้ประชาชนผู้ที่ไม่รู้ว่างบประมาณมาจากไหน เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ควบคุมงาน อาจจะถูกถึงปริมาณงานจะสอดคล้องกับที่อนุมัติไปหรือไม่ ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าให้ผู้รับเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และขอฝากอีกอย่างว่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถึงแม้ว่าราคาจะไม่กี่บาท ไม่ทราบว่าปัจจุบันจะสองพันห้าหรือสามพันบาท เกือบสี่ปี เทศบาลเรามีโครงการมากมาย แต่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อติดไปแล้ว ผมว่าไม่เกินครึ่งเดือน ถ้าทำงานแล้วเสร็จ เขาทำอะไรท่านประธานรู้ไหม เขาใช้วิธีเวียนเทียน สองพันห้าหรือสามพันบาทก็จริง แต่สามสี่ปีท่านคิดดู ท่านลองคุณดู ทำลิบโครงการเป็นเท่าไร ขอให้เถอะยังเหลือเวลาอีกสองสามเดือน เราจะครบสมัย จะจบเทอมกันแล้ว ต่อไปโครงการแต่ละโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนั้น ผมไม่ทราบว่าประเพณีปฏิบัติของเทศบาลตำบลเขาพระหรือไม่ เขากล่าวกันว่าเทศบาลตำบลเขาพระการปฏิบัติงานเกือบทุกอย่าง มักจะเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างของ อบต.อื่น ในอำเภอพิบูลย์ ขอเถอะ อย่าเวียนเทียนเลยป้ายราคาไม่กี่บาท ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ ผมไม่ทราบว่าใคร แต่ผู้เสียผลประโยชน์คือเทศบาลตำบลเขาพระ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูตรงนี้หน่อย อย่าเลยเวียนเทียนกันไป ติดให้ทุกโครงการ ต้องมี ตามระเบียบแล้วต้องมี และท่านต้องรีบทำด้วย ไม่ใช่บางที่เบิกจ่ายตั้งค์แล้ว ยังไม่ติดป้ายก็มี ท่านไปดูเถอะ ที่ผมพูดไม่ได้มั่งร้ายหมายเอาเป็นเอาตายอย่างไร แต่ขอเถอะ ยังเหลือเวลาอีกสามเดือน มีโครงการเพิ่มมาอีกหลายโครงการ อย่าเวียนเทียนเลย ป้ายติดไว้อย่างนั้น ไม่ต้องกลัว เราทำงานดี ไม่ต้องกลัวว่าจะประจานตัวเอง หรือว่าใครคุมงาน ติดไว้อย่างนั้น ขอฝากด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านจำรูญที่เสนอ ขอเชิญท่านเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยั่งยืนวัฒน์ ผมมีเรื่องฝาก ๒-๓ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ขอถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า สะพานคลองผวนที่ผ่านสภาไปแล้ว ที่จะก่อสร้างให้ชาวบ้านวันใด เดือนใด ปีใด รู้สึกว่า ชาวบ้านถามผมเยอะ ของผู้ใช้เส้นทาง ผมก็ตั้งใจที่ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณลงไป ช่วยชาวบ้าน แต่ไม่ทราบว่ากลยุทธ์เม็ดใดทำงานให้ล่าช้า ผ่านมาเป็นปีสองปีแล้ว แต่ ความเสียหายผ่านมาปีที่สามแล้ว ตรงที่ดินของนายสุชาติ ยับ และที่ดินของนายริน โยธสวัสดิ์ ฝ่ายบริหารลงไปกำกับ ไซ้ ๔๔ ก็ได้ แรงความช่วยเหลือให้ชาวบ้านบ้าง เห็น โครงการบางโครงการทำเสร็จไปแล้ว นั้นเป็นเทคนิคของเขา เราไม่ว่ากัน แต่โครงการ เก่าๆที่ผ่านสภาไปแล้ว ทำให้แล้วเสร็จ ให้กับชาวบ้านก็จบ ผมก็ไม่อยากมีปัญหา ทุกครั้ง ที่มีประชุมเจตนิพัทธ์พูดรุนแรง พูดมาก แต่ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร ถ้าไม่พูด หน้าที่ของ สมาชิกเราไปคู่มือหลักเบื้องต้นองค์ประกอบ และงานปลีกย่อย เราจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับจิตสาธารณะ จิตอาสา ความเป็นผู้นำมีหรือไม่ และอยากจะฝากการทำงานของ ฝ่ายบริหารนิดหนึ่ง ที่พูดท่านพูดเสมอ เสนอนโยบายต่อสภาตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง การประชุมนัดแรกหรือนัดที่สองแล้วแต่ ท่านบอกว่ายึดหลักประชาคมหมู่บ้าน ตอนทำ ประชาคมหมู่บ้านผมก็ไป เขตที่ ๑ ไปเกือบทุกหมู่บ้าน ถ้าไม่ติดภารกิจที่สำคัญ ผมไป หมุด พอระยะหลังๆโครงการที่ ๑ ที่ผ่านประชาคม ผ่านการประชุมของชาวบ้าน ไม่มีการจัดสรรงบประมาณไปทำให้ แต่ไปถึงโครงการในแผนสามปีมาทำ เราต้องไปดูว่า กรอบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมฯ มีเป้าหมายให้ประชาชนมาประชุมทำ ประชาคมเพื่ออะไร จะเห็นผลอย่างไร สิ่งที่ชาวบ้านเสนอ เขาเห็นปัญหา ถนนเป็นหลุม บ่อหรือเป็นร่องน้ำลึก เข้าประชุมของหมู่บ้านให้เป็นโครงการที่ ๑ เพื่อให้ไปทำ แต่บาง พื้นที่อาจเป็นที่ราบเชิงเขาชนิดหนึ่ง เรารู้ว่ารถของเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือได้ แต่ท่าน กลัวไปฉวยโครงการในแผนสามปี บางโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและตอนนี้กำลังจะสี่ปี ท่านนึกเอาต์จนได้ เพราะอะไร ฉวยในแผนสามปี อันดับที่ ๒ ที่ ๓ ผมไม่ทราบ ของ เขต ๒ ก็มี ผ่านประชาคมมาแล้ว เขาถามผมว่าทำไมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผม อยากจะว่าถ้าแถลงนโยบายต่อสภาอันตรงเกียรติแห่งนี้ก่อนเข้าประชุมมีการจัดตั้งบูชา พระรัตนตรัย แล้วตอนปฏิบัติงานกลับบิดเบือนไม่ทำให้กับชาวบ้านที่เสนอประชาคม อันดับที่ ๑ ของแต่ละหมู่บ้าน ผมก็ไม่รู้จะยกมือให้ท่านได้อย่างไร สรุปตอนท้าย แต่ว่า ภาพรวมต้องยกมือให้ตามเกณฑ์ของสมาชิก แต่ว่าขอร้องให้ท่านใช้หลักธรรมาภิบาลบ้าง คุณธรรม ถึงหลักความคุ้มค่าจะได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ใช้หลักคุณธรรมเถอะ ที่ผ่าน ประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

ในส่วนของท่านจำรูญ ถามว่ามีไหม ขอเรียนว่าบางครั้งเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ แต่ ผมมองว่าในส่วนของเทศบาล พยายามดูแลอยู่ เหตุการณ์นี้ผมได้หารือกับท่านปลัดแล้ว ว่ามาตรการต่อไปเราจะทำอย่างไรในการถอนประกันสัญญาคืน หลังจากงานท่านเสร็จ เรียบร้อย จะต้องลงตรวจพื้นที่ ป้ายอะไรต้องครบ ผมได้คุยกับปลัด ซึ่งส่วนมากท่าน ปลัดจะเป็นผู้ลงตรวจงาน ก่อนการดำเนินการจะแจ้งตลอดว่าต้องเตรียมป้าย เตรียม อะไร ในส่วนของสะพาน ของท่านเจตนิพัทธ์ ในช่วงนี้เราได้ประกาศหาผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว เหตุที่ล่าช้าเพราะเราต้องรองบประมาณ ตอนนี้กระบวนการขั้นตอนของ งบประมาณ ตอนนี้อยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เราต้องรอเงินเข้ามาตาม จำนวนที่ประมาณการเรียบร้อยก่อน ถ้าเราก่อนนี้ไปแล้วโดยที่ไม่มีเงิน ถ้าถึงวันจริงๆ

เราก็ไม่มีเงินให้ผู้รับจ้าง ตอนนี่เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คิดว่าคงไม่กี่วันผู้ประกอบการจะเข้ามาทำสัญญา เหตุที่ล่าช้าในงบประมาณประจำปีเราต้องทยอยดำเนินการทุกอย่าง ไม่ว่าจะถนนหนทาง สะพาน ซึ่งสะพานตัวนี้เงินค่อนข้างเยอะ เกือบหกแสน ต้องรอให้เงินเหลือทั้งหมดของงบประมาณการของปี ๕๙ คิดว่าเพียงพอแล้ว ตอนนี่ผมให้ส่วนการคลังเช็คยอดเงินก่อนนี้ได้ ผมเข้าใจกระบวนการ แต่ถ้าไม่มีเงินจะไปก่อนนี้ก็ไม่ได้ ต้องรอให้เงินเพียงพอ ต้องพร้อม ถ้าเงินเพียงแสนสองแสน เราสามารถดำเนินการได้ แต่นี่เกือบหกแสน เงินค่อนข้างที่จะเยอะ ต้องตรวจสอบสภาพทางการเงินการคลังก่อน จึงก่อนนี้ได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินเข้าเรียบร้อย ผมให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุเรียกมาทำสัญญา ในส่วนของประชาคม กระบวนการขั้นตอนมาจากหมู่บ้านจริงอยู่ แต่เรามีคณะกรรมการระดับตำบลอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมาประชุมก่อนดำเนินการ สรุปแผนงานความเดือดร้อนแต่ละหมู่บ้านเข้าที่ประชุม และตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมานั่งพิจารณาโครงการกันอีกครั้งหนึ่ง ผมก็พยายามเน้นว่าให้อยู่อันดับต้นๆ ๑, ๒, ๓ แต่บางครั้งแนวทางการดำเนินการ โครงการที่ ๑ ไม่ได้ จำเป็นต้องผ่านไปโครงการที่ ๒ โครงการที่ ๒ ไม่ได้ ต้อง ๓ ต้องดูอำนาจและหน้าที่ของเรา ความจำเป็น ใช่ แต่แนวทางการปฏิบัติสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เราต้องดู เข้าใจบางครั้งประชาคมหมู่บ้านอันดับ ๑ แต่เหตุที่เราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะปัจจัยหลายๆ ปัจจัยเรื่องสถานที่ เรื่องเอกสาร ต้องว่ากันไป แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ ผมยึดหลักทั่วไปของประชาคมหมู่บ้าน ให้ความสำคัญตลอด บางครั้งท่านจะเห็นว่า ๑ ไม่ทำ ไปทำ ๓, ๔ แต่จริงๆ แล้ว ๑, ๒, ๓ ถ้าไม่ติดขัดอะไร ผมพยายาม บางครั้งเป็นเพราะประชาคมหมู่บ้านเสนอมา รับมาแล้ว แต่กรรมการพิจารณา ผู้ทรงวุฒิแต่ละด้านต่างๆ โดยเฉพาะสมาชิกเป็นกรรมการร่วมด้วย ปีนี้ผมก็พยายาม ถ้าทำได้ก็ทำ ขอนำเรียนท่านสมาชิกทุกท่านขอบคุณครับ

ประธาน

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

เรียนท่านประธาน ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเขต ๒ ผมมีอีกเรื่องในโครงการต่างๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึงคณะกรรมการชุดที่ประชาชนในท้องถิ่น ที่ผ่านมามีเห็นหลายโครงการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา จะเป็นประชาชนบางคนที่ไม่ได้สนใจการพัฒนาเท่าไร บางคนไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้น โดยเฉพาะ ต่อไปอาจจะให้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างของประชาชนในพื้นที่ อยากรู้ให้แต่งตั้งผู้ที่เข้าใจในงาน รู้เรื่องงาน มีเวลามาดูงาน ไม่ใช่ไม่เคยมาดู แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรวจงาน เช่นนี้ผ่านไปๆ ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าทำกันอย่างไร เหล็กใส่ไหม เหล็กขึ้นสนิมไหม ที่อัดไปโครงสร้างได้มาตรฐานไหม เขาไม่รู้อะไรเลย ประมาณว่าเจ้าหน้าที่ให้เซ็นด เขาก็เซ็นผ่านไป ผมว่าต่อไปในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ขอให้ดูคุณสมบัติด้วยก็ดี ขอขอบคุณครับผม

ประธาน

ตามประสบการณ์ ผมขอเรียนท่านสมาชิก ที่จริงไม่ใช่หน้าที่ผมตอบ แต่ว่าจากประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจงานจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหมู่บ้านเลือกมาโดยชาวบ้านครับ จะมีความรู้หรือไม่ ชาวบ้านก็เลือกมาเป็นตัวแทนตรงนั้น ในส่วนที่ ๒ เรื่องเขาจะทราบหรือไม่ทราบเวลาเข้าดำเนินการ แต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่ ก่อนเข้าดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะนำหนังสือไปให้ประชาคมที่ตรวจรับงานหรือตรวจรับพัสดุได้ทราบว่า โครงการนี้ผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึง

เท่านั้น ขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างเข้าไปดูแลด้วย ส่วนเขาจะเข้าไปดูแลหรือไม่ตามที่ว่าเป็นสิทธิ์ของท่าน ขอนำเรียนในส่วนที่ท่านซักถาม จาก ประสพการณ์ที่ผมได้เห็น ส่วนท่านผู้บริหารจะตอบอย่างไร ขอเชิญท่านรองครับ

รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธาน ตามที่ท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ถาม ท่านประธานได้ตอบไปถูกต้องแล้ว การตรวจรับงานของกรรมการหมู่บ้าน มาจากการเลือกตั้งของชาวบ้าน ที่เรียกว่าประชาคม โดยทั่วไปทุกหมู่บ้าน เราไม่สามารถที่จะกลั่นกรองผู้ที่มีความรู้ความชำนาญวิชาชีพงานช่าง แต่ประชาชนเลือกเขาแล้ว เขาต้องทำหน้าที่ ขอเรียนทวนย้ำที่ท่านประธานได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ หวังว่าท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์เข้าใจในจุดนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดถึงท่านนายกฯและคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลเขาพระ สำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสัจจนา หนูจุ่น)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ



ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ  
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ  
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ  
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ  
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ  
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง  
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ